



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นั้น

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในคราวการประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จึงได้ปิดประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ให้ทราบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายนฤเทพ สิงห์เสณี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว

จำนวนผู้เข้าประชุม ๑๒ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายนฤเทพ สิงห์เสณี	ประธานสภา	นฤเทพ สิงห์เสณี	
๒	นายบุญเลื่อน คำสุนทร	รองประธาน	บุญเลื่อน คำสุนทร	
๓	นายสำเนียง ชั่นงาม	ส.อบต. ม.๒	สำเนียง ชั่นงาม	
๔	นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง	ส.อบต. ม.๓	เกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง	
๕	นายประสิทธิ์ จันแสง	ส.อบต. ม.๕	ประสิทธิ์ จันแสง	
๖	นายทองเลื่อน พรมงษ์	ส.อบต. ม.๖	ทองเลื่อน พรมงษ์	
๗	นายอรรถพล บุญณสิทธิ์	ส.อบต. ม.๗	อรรถพล บุญณสิทธิ์	
๘	นายสุรียา หันจั่งสิทธิ์	ส.อบต. ม.๘	สุรียา หันจั่งสิทธิ์	
๙	นางสาวกาญจนา เชียงสาพันธ์	ส.อบต. ม.๙	กาญจนา เชียงสาพันธ์	
๑๐	นายกาวิ อุทัยขาม	ส.อบต. ม.๑๐	กาวิ อุทัยขาม	
๑๑	นายสงวน ส่องแจ้	ส.อบต. ม.๑๑	สงวน ส่องแจ้	
๑๒	นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์	ส.อบต. ม.๑๒	บุญโฮม อ่อนตาจันทร์	
	นางสาววรินทร์ นามพิกุล	เลขานุการสภา	วรินทร์ นามพิกุล	

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายยุทธนา กองศิลา	นายก อบต.	ยุทธนา กองศิลา	
๒	นายอนุชัย สุระตะไฉย	รองนายก อบต.	อนุชัย สุระตะไฉย	
๓	นายสุพล ส่องแจ้	รองนายก อบต.	สุพล ส่องแจ้	
๔	นายบรรเจ็ด สุขมานพ	เลขานุการนายก	บรรเจ็ด สุขมานพ	
๕	นายทวิชชา อินสะอาด	หัวหน้า สป.	ทวิชชา อินสะอาด	

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นับองค์ประชุมได้ ๑๒ คน (ครบองค์ประชุม) ประธานจตุรบุรุษพระรัตนตรัย และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน ๑. งานบุญกฐินของหมู่บ้านปีนี้ แต่ละหมู่บ้านมีกำหนดงานบุญวันไหนให้แจ้งใน
ระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆ

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธาน - ให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบสำเนารายงานการประชุมสภา อบต. สมัยการ
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๖๖

นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง - ขอแก้ไขข้อความในหน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๘ ข้อความเดิม “ เซที่ ” แก้ไข

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ ข้อความเป็น “ เลขที่ ”

ประธาน - ตามที่นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๓ ขอแก้ไข
ข้อความ ขอถามมติเห็นชอบแก้ไขรายงานการประชุมและรับรองรายงานการ
ประชุม หรือไม่

(นับองค์ประชุมได้ ๑๑ คน)

มติที่ประชุม - เห็นชอบรับรองแก้ไขรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
แล้วด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภา และ
รองประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องญัตติที่เสนอใหม่

- ขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ว่าด้วยการ
ดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.

ประธาน - เรื่องที่จะพิจารณาขอความเห็นชอบสภา อบต. ในวันนี้เกี่ยวกับการจัดทำร่าง
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ว่าด้วยการดำเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. จะทำการพิจารณา
๓ วาระรวด โดยวาระที่ ๑ เสนอหลักการและเหตุผล วาระ ๒ แปรญัตติ โดย
สมาชิกสภาเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา และมีการอภิปราย วาระที่ ๓
เป็นการลงมติให้ความเห็นชอบ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ : พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดย

สำเนาถูกต้อง

/มาตรา ๙

(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแก

มาตรา ๙ กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือที่ มท. ๐๘๐๔.๕ / ว ๑๘๑๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยแจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการออกร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้างว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. เพื่อใช้บังคับในพื้นที่ตามความเหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น

เหตุผล : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๒๔ วรรคท้ายแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ โดยอนุโลม จึงได้จัดทำระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. รายละเอียดของร่างระเบียบ ฯ มอบหมายเลขานุการเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา ฯ

- นางสาววรินทร์ นามพิกุล เลขานุการสภา อบต. อ่านร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกประชุม)

ประธาน

- ตามที่เลขานุการสภา อ่านรายละเอียดร่างระเบียบสภา ฯ ต่อที่ประชุมแล้วต่อไปให้สมาชิกได้อภิปรายหรือสอบถามได้

**นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓**


- อภิปรายสรุปความว่า “เรียนประธาน ขอสอบถามในประเด็น การลงชื่อเสนอข้อบัญญัติตามที่กำหนดในร่างระเบียบที่เสนอนี้ กรณีที่กำหนดให้ประชาชนจำนวนไม่เกินสิบคนลงชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น แล้ว หลังจากนั้นจะลงชื่อได้อีกหรือไม่ หรือให้ลงแค่ครั้งเดียว”

**นางสาววรินทร์ นามพิกุล
เลขานุการสภา ฯ**

- ตอบการอภิปรายสรุปความว่า “ตามที่ท่านสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ สอบถามเกี่ยวกับการลงชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ร่างระเบียบ ในข้อ ๔ กำหนดในร่างระเบียบที่เสนอนี้ กรณีที่กำหนดให้ประชาชนจำนวนไม่เกินสิบคนลงชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เมื่อประธานสภาได้รับเรื่องและตรวจสอบความถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

/แล้ว จะมอบหมาย...


(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

แล้ว จะมอบหมายให้ปลัด อบต. เป็นผู้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามที่ระเบียบกำหนด ซึ่งการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว ยังไม่ถือว่ามีผลเป็นการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว ในขั้นตอนนี้จึงจะเป็นการที่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสามารถส่งหลักฐานการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมเข้าชื่อ และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามที่กำหนด และในขั้นตอนนี้จึงถือว่ามีผลเป็นการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนั้น ประชาชนจำนวนไม่เกินสิบคนที่ลงชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เป็นเพียงการเสนอคำร้อง ตามข้อ ๔ ยังคงสามารถลงชื่อเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้อีกครั้ง”

นายอรรถพล บุญลสิทธิ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗

- อภิปรายสรุปความว่า “เรียน ประธาน ขอสอบถามการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ความหมายตามร่างระเบียบนี้ ใช้บังคับกับพื้นที่ใดบ้าง และเป็นข้อบัญญัติที่ต้องออกเกี่ยวกับเรื่องอะไรได้บ้าง เสนอออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณได้หรือไม่”

นางสาววรินทร์ นามพิกุล
เลขานุการสภา ฯ

- ตอบการอภิปรายสรุปความว่า “ ตามที่ท่านสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ สอบถามเกี่ยวกับข้อบัญญัติท้องถิ่น ว่ามีผลบังคับใช้พื้นที่ใดบ้าง และเสนอ ออกเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง เกี่ยวกับงบประมาณได้หรือไม่ ในประเด็นที่สอบถามมานั้น ข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว เป็นการออกข้อบัญญัติที่เสนอเพื่อบังคับใช้ในพื้นที่ อบต.นากว้างเท่านั้น และจะเป็นการเสนอออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการได้ในพื้นที่ของ อบต. โดยมีกฎหมายรองรับอำนาจนั้นๆ เช่น กรณี ชาวบ้านเห็นว่าถนนสาธารณะไม่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการปล่อยให้มีการนำสัตว์ เช่น วัว มาเลี้ยงในถนนสาธารณะ ก่อให้เกิดความรำคาญและเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ใช้ทางสาธารณะโดยทั่วไป ก็เสนอให้มีการออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ในทางสาธารณะหรือเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในถนนสาธารณะได้ แต่ทั้งนี้การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าว ต้องมีกฎหมายรองรับอำนาจให้กับ อบต.ในการออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ และในประเด็นที่เกี่ยวกับการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เป็นงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณรายจ่าย หรือการจัดเก็บค่าภาษีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เรื่องงบประมาณในส่วนนี้เป็นข้อห้ามของกฎหมายไม่สามารถเสนอ

สำเนาถูกต้อง

/ออกข้อบัญญัติได้...


(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

- ออกข้อบัญญัติได้ เพราะกฎหมายให้อำนาจเฉพาะนายก อบต. ซึ่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้สามารถเสนอออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณได้เพียงผู้เดียว”
- ประธาน - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือสงสัยในประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบร่างระเบียบ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.
- (นับองค์ประชุมได้ ๑๒ คน) ครอบองค์ประชุม
- ประธาน - สมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นากว้าง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธาน , รองประธาน)
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ๑. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศ อบต.นากว้าง เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**
- ประธาน - นายก อบต. ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ อบต. เป็นผู้รายงานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศ อบต.นากว้าง เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เชิญหัวหน้าสำนักงาน ปลัด ฯ เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
- นายทวิชชา อินสะอาด หัวหน้าสำนักงานปลัด ฯ - รายงานผลการปฏิบัติงาน ฯ สรุปความว่า “เรียน ประธาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘ / ๕ ได้กำหนดให้นายก อบต. จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ บัดนี้ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ฯ เรียบร้อย จึงสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นากว้าง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสรุปผลการปฏิบัติ ที่ได้มอบให้กับทุกท่านแล้ว (หัวหน้าสำนักงานปลัด ฯ กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมพอสังเขป ตามเอกสารตั้งแต่หน้าที่ ๒ ถึงหน้าที่ ๕)
- ประธาน - ตามที่หัวหน้าสำนักงานปลัด ฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมทราบแล้วนั้น ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภา ได้อภิปรายหรือสอบถามในประเด็นที่สงสัยได้ แต่จะไม่มีการลงมติ
- นางสาวกาญจนา เชียงสาพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ - สอบถาม สรุปความว่า “เรียน ประธาน นายก อบต. ในรายงานสรุปรายรับในรายงาน มีรายได้จากดอกเบี้ย ตรงนี้เป็นรายรับดอกเบี้ยจากอะไร”

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

/นางสาววรินทร์

นางสาววรินทร์ นามพิกุล
เลขานุการสภา ฯ

- ตอบคำถาม ฯ สรุปความว่า “ รายรับดอกเบี้ย เป็นรายรับที่ได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารซึ่ง อบต.ได้มีการนำเงินไปฝากธนาคาร จำนวน ๓ แห่งด้วยกัน คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคาร ธกส.”

ประธาน

- มีท่านใดประสงค์จะถามในเรื่องใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ต่อไปเป็นวาระเรื่อง การประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเลขานุการสภา ฯ จะเป็นผู้เสนอรายละเอียด

นางสาววรินทร์ นามพิกุล
เลขานุการสภา ฯ

๒. ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- เสนอประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ฯ สรุปความว่า “ ตามที่ อบต. นางกว้าง ได้มีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยนายก อบต. ได้ลงนามและประกาศเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารประกาศที่ได้เสนอต่อสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านแล้วที่ผ่านมา และในส่วนของรายละเอียดของประกาศรายงานการรับจ่ายเงินเป็นข้อมูลเดียวกับที่ปรากฏในรายงานผลการดำเนินงานฯ ที่หัวหน้าสำนักงานปลัด ฯ ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม ทราบแล้ว ”

ประธาน

- ตามที่ เลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงการประกาศรายงานการรับจ่ายเงินว่าเป็นข้อมูลเดียวกับที่ปรากฏรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อไปขอเชิญสมาชิกสภา ได้อภิปรายหรือสอบถามในประเด็นที่สงสัยได้ แต่จะไม่มีการลงมติ

ที่ประชุม
ประธาน

- รับทราบ (ไม่มีการอภิปรายหรือสอบถาม)
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดอภิปรายหรือสอบถาม ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาอบต. และผู้เข้าร่วมประชุม ได้เสนอเรื่องอื่น ๆ

นายประสิทธิ์ จันแสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕

เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียน ประธาน นายก อบต. มีความเดือดร้อนของชาวบ้านมานำเสนอเพื่อช่วยแก้ไข

๑) ถนนชำรุด ตรงช่วงทางฟาร์มเอเชีย ไปนายนายมะลิ แก้วปัญญา โดยสาเหตุมาจากน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา ทำให้การสัญจรไปมาของชาวบ้านเดือดร้อนเพราะต้องใช้เป็นเส้นทางในการเก็บเกี่ยวข้าว

๒) น้ำท่วมขัง ช่วงบริเวณนายนายมะลิ แก้วปัญญา เดิมบริเวณนั้นเคยมีท่อระบายน้ำ แต่ตอนนี้น้ำไหลลงไปด้านล่างไม่ได้ เพราะชาวบ้านถมที่ดินทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง”

นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒

เสนอเรื่องอื่น ๆสรุปความว่า “ เรียน ประธาน นายก อบต. ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของชาวบ้าน

- ๑) ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกหนองตะไก่อ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้
- ๒) ถนนลูกรังชำรุดเส้นทางบ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๓ ไปดอนหมากผาง ทางแยกนายนายสงกรานต์
- ๓) ขอติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางนายนายประยูร ไปน่านางทองอยู่ เชียงสาพันธ์

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นางกว้าง

/๔/ ขอก่อสร้างถนน....

- ๔) ขอก่อสร้างถนน คสล. เส้น หมู่ที่ ๑๒ ไปบ้านดงผักหนามไปหนองตะไก่อ
- ๕) ขอให้ทำการขยายเขตประปาหมู่ที่ ๑๒ เส้นบ้านนางอำนวย ใจหาญ ไป บ้านนางสมบูรณ์ ”

นางสาวกาญจนา เชียงสาพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “เรียน ประธาน นายก อบต. เรื่องเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม อยากฝากเรื่องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผู้มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าวด้วย เพราะชาวนาได้รับความเดือดร้อนต้องการเงินช่วยเหลือเยียวยา เกษตรกรที่มีนาโคลนไม่ต้องพุดถึง ข้าวปลูกไว้ น้ำท่วมมาข้าวตายหมด ส่วนที่มีนาเป็นดินร่วนปนทราย ข้าวที่ปลูกไว้ยังพอฟื้นคืนมาอยู่แต่เมื่อเก็บเกี่ยวนำไปสีแล้วขายไม่ได้ราคาเพราะเม็ดรีบจะตีเป็นข้าวโก่ เคยพุดคุยกับเกษตรตำบลแล้วว่าเกษตรกรมีความเดือดร้อนจริงประสบภัยน้ำท่วมจริงพอน้ำลดข้าวยังไม่ตายแต่เก็บเกี่ยวไม่เป็นราคาขายไม่ได้ขอให้พิจารณาช่วยเหลือเยียวยาด้วย ในส่วนนี้ทางเกษตรตำบลแจ้งว่าข้าวยังไม่ตายยังตั้งใบเขียวอยู่ไม่เข้าเงื่อนไข จึงอยากฝากประสานไปยังคณะกรรมการที่มีอำนาจช่วยเหลือว่า ข้าวที่เป็นใบเขียวก็จริงแต่ไม่สามารถนำไปขายได้มีความเดือดร้อนขอให้ช่วยเหลือเยียวยาด้วย ”

นายสงวน ส่องแจ้ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑

เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียนประธาน มีความเดือดร้อนฝากนายกอบต. เรื่องนี้เคยเสนอในสภามาครั้งหนึ่งแล้ว คือทางระบายน้ำเส้นหน้าบ้านนายวันชัย ไปบ้านนายสุทธิชัย คงจา ไปหน้าร้านค้ายาบุญเดิม ตรงนี้มีคลองระบายน้ำแต่ไม่มีท่อระบายน้ำ พอน้ำท่วมไม่ทางระบายน้ำไป น้ำท่วมเข้าไปในร้านค้าเขาแจ้งมาให้ อบต.หาทางแก้ไขให้ด้วย

๒) ย้ายเสาไฟฟ้า ขอให้ประสานไปการไฟฟ้าให้ทำการย้ายเสาไฟออกจากถนนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกไปทิศใต้ คุณแม่สลวยเจ้าของที่ดินได้ขยับแนวเขตที่ดินเข้าไปตามกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถือครองทำให้ตอนนี้มีเสาไฟฟ้าอยู่กลางถนน

- ๓) ขอความอนุเคราะห์กระจกมองทางป้องกันอุบัติเหตุที่เคยรายงานปัญหาไว้
- ๔) การตรวจพื้นที่น้ำท่วม มีประชาชนร่วมตรวจสอบด้วย ๑๐ ถึง ๒๐ คน ฝากแจ้งสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๖ ด้วยเพราะพื้นที่ตรงนั้นส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านโนนสมบูรณ์ และบ้านดงสร้างควาย ถนนที่น้ำท่วมเป็นสัน รถมอเตอร์ยังขี่เข้าไปไม่ได้ เพราะมันจะลื่นไหลลง ขอให้ทาง อบต.ไปเกรตทางต่ำลงด้วย ที่บอกว่าชาวบ้านเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ยินยอม จริงๆ แล้วมีการพุดคุยกันวันนั้น เขายินดีที่จะให้เกรตทาง ให้สามารถเดินทางไปมาได้ ”

ประธาน

- เส้นทางที่แจ้งเป็นเส้นทางเดียวกับที่สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ ได้แจ้งใช้หรือไม่
- นายสงวน ส่องแจ้ง ๆ ตอบเป็นเส้นทางเดียวกัน

นายกาวี อุทัยขาม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๐

เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียน ประธานปัญหาความเดือดร้อนหลังจากน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมา ถนนในบ้านโนนสวรรค์ มีไม่กี่เส้นทาง แต่ที่ได้รับความเสียหายและชาวบ้านเดือดร้อนเพราะเป็นเส้นทางเข้าไปเก็บเกี่ยวข้าวและใช้รถ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววินทร นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นากร่าง

/ขณข้าว ตรงนี้....

นายสำเนียง ชัยงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒

ชนข้าว ตรงนี้แรงแก้ไขปัญหาให้ด่วนได้หรือไม่ใช้ดินลงสักประมาณ ๒ รกก่อนก็ได้เพื่อให้ชาวบ้านพอมีทางเที่ยวไปเก็บเกี่ยวข้าวและชนข้าวในช่วงระยะนี้”

เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “เรียน ประธาน ถนนที่ใช้เป็นเส้นทางไปเกี่ยวข้าว บ้านเชียงพังก็เป็นปัญหาเช่นกัน จึงขอความอนุเคราะห์ลูกวิ่งไปซ่อมแซมเส้นทางบ้านเชียงพังหมู่ที่ ๒ ไปหานายไสว และมีเสาไฟฟ้าจะล้มเส้นทางบ้านนางบัว พูนสวัสดิ์ ถ้าเสาไฟฟ้าล้มก็จะลงบ่อน้ำซึ่งเป็นอันตรายเป็นอย่างมาก ขอให้แจ้งการไฟฟ้าให้ด้วย ”

นายอรรถพล บุญลสิทธิ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๗

เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียน ประธาน เหตุจากน้ำท่วม ถนนบ้านดงยางก็ชำรุดขอซ่อมแซมให้ด้วยเสนหานายชาญ บุญชูเขียว ไปวัดบ้านดงยาง และเรื่องที่ สอง ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดหลายจุดทางเข้าบ้านดงยาง ก็ให้แก้ไขให้ด้วย”

นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓

เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียน ประธานขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารซ่อมแซมบุกเบิกถนนเส้นทางช่วงบ้านนางกรองแก้ว ผิวละออ ตลอดสาย และเส้นทางบ้านกัญหา กุณชนบท ตลอดสาย ”

นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒

เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียน ประธาน ผ่ากทำนายนายก อบต. ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาธารงระบายน้ำเส้นทางบ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๓ ตรงหน้าบ้านแม่หนูน รางระบายน้ำตะแกรงเหล็กชำรุด และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง”

นายสงวน ส่องแจ้ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑

เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “เรียนประธาน ขอเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมเป็นการปรึกษาหารือ มีถนนเส้นหนึ่งที่บ้านของที่ดินเดิมได้ยกให้เป็นทางสาธารณะเส้นทางนานางบัวลา ไปหานางบุญโฮม แต่ไม่มีการโอนให้เป็นทางสาธารณะที่ถูกต้อง และเจ้าของที่ดิน , ผู้จัดการมรดก ได้ตายไปแล้ว ปัจจุบันเป็นลูกสาวครอบครองอยู่แต่ไม่ไปโอน มีปัญหาเรื่องการฟ้องผี และตอนนั้นถนนชำรุดจะเอายางมะตอยไปซ่อมแซมได้หรือไม่ หรือมีแนวทางไหนที่ทำให้เป็นทางสาธารณะได้อย่างถูกต้อง”

นายสุรียา หันจั่งสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘

เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียน ประธาน ปัญหาที่ระบายน้ำชำรุด ตรงสี่แยกศาลากลางบ้าน แก้ไขให้ด้วย”

นายอรรถพล บุญลสิทธิ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๗

เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียน ประธาน มีเรื่องเสนอเพิ่มเติม ขอปรึกษามีกำหนดเวลาการจัดงานแข่งขันกีฬาตำบลหรือไม่ อยากทราบว่า จะจัดได้ช่วงประมาณวันที่เท่าใด ”

ประธาน

- กำหนดการจัดงานแข่งขันกีฬา เดียวค่อยหารือกัน ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก จะเชิญนายก อบต. ตอบข้อเสนอบัญหาความเดือดร้อนที่ได้เสนอในที่ประชุม

นายยุทธนา กองศิลา
นายก อบต.

เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ตามที่สมาชิกสภาได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับทราบ เส้นทางโนนสมบูรณ์ที่ ถนนชำรุด ตรงช่วงทาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรินทร นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแกวัง

/ฟาร์มเอเชีย...

ฟาร์มเอเชีย ไปนานายมะลิ แก้วปัญญา น้ำท่วมทุกปี จะแก้ไขปัญหาค่าถนนให้ชาวบ้านบริเวณดังกล่าวก็ไม่ยินยอมแนวเขต เรื่องปัญหาหมู่ที่ ๑๒ ชุดลอกหนองตะไก่ ก็คงทำไม่ได้ เพราะสภาพหนองตะไก่มันลึกมากแล้ว และที่ตั้งอยู่พื้นที่สูง ฝนตกน้ำก็ไม่ไหลลงหนอง คงต้องใช้วิธีหาทางแก้ไขเพื่อให้หน้าฝนน้ำไหลเข้าหนอง เรื่อง ถนนลูกรังชำรุดเส้นทางบ้านเชียงพัง และขอก่อสร้างถนนคสล. เส้น หมู่ที่ ๑๒ ถ้ามีในแผนพัฒนาแล้วจะพิจารณาในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป การขอตัดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางก็พิจารณาดำเนินการให้แต่ขอทำในเส้นทางหลักก่อน ส่วนการขยายเขตประปา คงไม่สามารถทำการขยายเขตต่อไปได้เพราะมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตหากขยายต่อไป น้ำก็ไม่เพียงพอเกิดปัญหาขึ้นมาทั้งผู้ใช้น้ำรายเก่า และผู้ใช้น้ำรายใหม่อีก ”

นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒

กล่าวเพิ่มเติมสรุปความว่า “ เรียน ประธาน นายก อบต. การเสนอขอแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ขยายเขตประปาหมู่ที่ ๑๒ เส้นบ้านนาง
อำนาจใจหาญ ไป บ้านนางสมบุญณ์ นั้นเป็นการขอเปลี่ยนท่อเมนประปาเดิม
ให้มันใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นเส้นทางเดิมที่มีการวางท่อเมนประปาไว้แล้ว ”

นายยุทธนา กองศิลา
นายก อบต.

กล่าวต่อที่ประชุมเพิ่มเติม “ถ้าเป็นการขอเปลี่ยนท่อเมนประปาเดิม จากเดิมท่อ
เมน ๑ นิ้ว เป็น ๓ นิ้ว จะดำเนินการให้ ส่วนปัญหาที่สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙
เสนอเรื่องชาวนาได้รับความเดือดร้อนต้องการเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร
น้ำท่วม อบต.ไม่สามารถมอบเงินสดเยียวยาได้ เพราะมีหน่วยงานเกษตรอำเภอ
รับผิดชอบหลักแล้ว อบต.ช่วยเหลือได้ตามที่ระเบียบกำหนด ส่วนเรื่องการ
พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมคงเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เจ้าของหน่วยงานราชการนั้น ๆ กำหนด อบต.ไม่สามารถไปสั่งการ
แก้ไขได้ ปัญหาหมู่ที่ ๑๑ ทางระบายน้ำ ได้ให้ช่างไปดูพื้นที่แล้ว แจ้งว่าถ้าจะ
ทำต้องวางท่อระบายน้ำข้ามถนนคอนกรีตอีกฝั่งจึงจะมีทางลงน้ำ และการ
ย้ายเสาไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ เดียวจะ
ประสานงานให้ และการติดตั้งกระจกโค้งบุนป้องกันอุบัติเหตุให้ติดตั้งจุดไหน
แจ้งประสานช่างไว้ได้ และการขอให้ซ่อมแซมถนนลูกรังที่เสียหายจากน้ำ
ท่วมจะดำเนินการให้ถ้าชาวบ้านบริเวณนั้นให้ความยินยอมไว้แล้ว และปัญหา
เรื่องถนนชำรุดจะเอายางมะตอยไปซ่อมแซมก็ให้ติดต่อกองช่างได้ และปัญหา
ของบ้านดงผักหนามปัญหาท่อระบายน้ำชำรุดจะดำเนินการให้ เรื่องที่ อบต.
หมู่ ๓ เสนอ ถนนเส้นดังกล่าวเข้าใจว่าทำเป็นคอนกรีตหมดแล้ว ถ้ายังไม่เสร็จ
ขอให้เข้าแผนพัฒนาไว้ด้วย”

นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓

กล่าวเพิ่มเติม สรุปความว่า “ ถนนเส้นดังกล่าว มีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาแล้ว
ซึ่ง อบต. มีงบประมาณลงไปทำคอนกรีตแล้ว แต่ยังมีส่วนท้ายถนนที่ยังเป็นลูกรัง
จึงเสนอปัญหาให้ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตให้แล้วเสร็จ”

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

/นายบรรเจิด...

นายบรรเจ็ด สุขมานพ
เลขานุการนายก อบต.

มติที่ประชุม
ประธาน

เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียนประธาน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต.
เรื่องการกำหนดจัดการแข่งขันกีฬา ขอปรึกษาหารือกับสมาชิก อบต. สมควร
จัดช่วงเดือนไหน เพราะช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม ในหลายหมู่บ้านติดงาน
บุญประเพณีประจำปี ส่วนกำหนดรายละเอียดประเภทกีฬา การแบ่งสายกีฬา
จะนัดประชุมอีกครั้ง แต่ขอให้กำหนดวันที่จะจัดงานกีฬาไว้ก่อน”
- กำหนดจัดงานกีฬาฯ ในวันที่ ๒๐- ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗”
ไม่มีสมาชิก หรือผู้เข้าร่วมประชุมเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ขอปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ) วรินทร์ นามพิกุล
(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภาฯ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สงวน ส่องแจ้
(นาย สงวน ส่องแจ้)
คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ทองเลื่อน พรมงษ์
(นายทองเลื่อน พรมงษ์)
คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง
(นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง)
คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นฤเทพ สิงห์เสนี
(นาย นฤเทพ สิงห์เสนี)
ประธานสภา อบต. / รับรองรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาคว่าง